

สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๒๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งการปรับใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเป็นช่องทางในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงให้กับนักเรียนต่อไป และเมื่อครูผู้สอนได้ศึกษาวีดิทัศน์ดังกล่าวแล้ว ขอให้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาไทย Facebook สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๖

E-mail : houseobec@gmail.com



สื่อวีดิทัศน์ตอนที่ ๑ - ๗



แบบสอบถามสื่อวีดิทัศน์

ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ ตอนที่ 1-7

แบบสอบถามสื่อวีดิทัศน์